

มาเลเซียหารือประเทศสมาชิก TPP เกี่ยวกับการล้มเลิกความตกลง

มาเลเซียได้หารือเบื้องต้นกับประเทศสมาชิก Trans-Pacific Partnership Agreement (TPPA) เกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการล้มเลิกความตกลง TPPA ภายหลังจากชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ โดย Datuk Seri Mustapa Mohamed รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) ของมาเลเซีย ได้ติดต่อไปยังประเทศสมาชิก TPPA หลังทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เพื่อหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐฯ ที่นำโดยนายโดนัลด์ ทรัมป์จะล้มเลิกความตกลงดังกล่าว ซึ่งมาเลเซียยังไม่ได้เตรียมแผนรองรับและเห็นว่าปัจจุบันอาจเร็วเกินไปที่จะเตรียมการดำเนินการตามความตกลงฯ โดยปราศจากสหรัฐฯ นั้นทำได้ยากเนื่องจากสหรัฐฯ เป็นประเทศที่มีบทบาทมากที่สุดในการผลักดันให้ความตกลงดังกล่าวเกิดขึ้น หากมีการยกเลิกความตกลงดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมาเลเซียในด้านการเข้าสู่ตลาด (market access) ที่เป็นประเทศที่มาเลเซียยังไม่มี ความตกลงการค้าเสรี อาทิ แคนาดา เม็กซิโก และเปรู อย่างไรก็ตาม Datuk Mustapa ได้เตือนชาวมาเลเซียไม่ให้ด่วนสรุปจนกว่านายโดนัลด์ ทรัมป์จะสาบานตนเข้ารับตำแหน่ง

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สศค. จากชัยชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ของนายโดนัลด์ ทรัมป์ทำให้ประเทศสมาชิก TPPA หลายประเทศเริ่มรู้สึกถึงความไม่แน่นอนของการดำเนินการตามความตกลงดังกล่าว เนื่องจากนายทรัมป์ไม่เห็นด้วยกับความตกลงฯ มาตั้งแต่เริ่มหาเสียง อีกทั้งยังขู่ว่าจะใช้มาตรการกีดกันการค้าทางภาษีกับเม็กซิโกซึ่งเป็นภาคีสำคัญของสหรัฐฯ ในความตกลง TPPA อีกด้วย ทำให้มาเลเซียกังวลว่าสหรัฐฯ อาจล้มเลิกความตกลงดังกล่าว ซึ่งจะทำให้มาเลเซียเสียโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังตลาดสำคัญต่างๆ ทั้งสหรัฐฯ และญี่ปุ่น แม้ว่ามาเลเซียจะมีความตกลงการค้าเสรีกับทั้งสองประเทศอยู่แล้ว แต่ความตกลง TPPA เป็นความตกลงที่ยกระดับการเปิดตลาดที่สูงกว่าความตกลงทั่วไป อีกทั้งยังเสียโอกาสในการเข้าถึงตลาดในภูมิภาคอเมริกาอย่าง แคนาดา เม็กซิโก และเปรูอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม่นายทรัมป์จะชนะการเลือกตั้ง แต่ก็ไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะดำเนินนโยบายตามที่ได้หาเสียงไว้ทั้งหมด เนื่องจากในการเจรจาความตกลง TPPA ที่ผ่านมา กลุ่มผลประโยชน์ของสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มีบทบาทอย่างมากต่อท่าทีการเจรจาของสหรัฐฯ ในการเจรจาตามข้อบทต่างๆ ดังนั้นหากรัฐบาลสหรัฐฯ ยกเลิกความตกลงดังกล่าวจริง ก็จะส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบริษัทข้ามชาติซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในการกดดันสภาองเกรสมาโดยตลอด จึงต้องติดตามต่อไปว่านายทรัมป์จะลดความแข็งแกร่งหรือไม่เมื่อต้องเผชิญสภาวะกดดันจากกลุ่มทุนขนาดใหญ่ต่างๆ ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ว่านายทรัมป์อาจมีท่าทีประนีประนอมมากขึ้น และไม่ล้มเลิกความตกลง TPPA แต่จะชะลอการให้สัตยาบันความตกลงดังกล่าวออกไปอีกระยะหนึ่ง

ในส่วนของไทยที่จับตาความเคลื่อนไหวและอยู่ระหว่างการตัดสินใจเข้าร่วมความตกลง TPPA นั้น น่าจะเป็นผลดีต่อไทย เนื่องจากไม่ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากประเทศอาเซียนอื่น เช่น เวียดนามและมาเลเซีย ในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศที่เป็นสมาชิก TPPA และยังไม่ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากสหรัฐฯ ในการเปิดเสรีภาคบริการต่างๆ ที่ไทยยังไม่มีขีดความสามารถทางการแข่งขัน เช่น การเงิน การสื่อสารและโทรคมนาคม รวมทั้งประเด็นด้านทรัพย์สินทางปัญญา การจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ แรงงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ดังนั้นไทยจึงต้องให้ความสำคัญและผลักดันให้การเจรจาความตกลงระดับภูมิภาคอื่นๆ เช่น ความตกลง RCEP ที่มีจีนเป็นผู้นำให้เกิดความคืบหน้าต่อไป

ที่มา: New Straits Times วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ